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เปิดรายการ 

สวัสดีค่ะ พ่ีน้องประชาชนขอเชิญพบกับรายการโอกาสไทยกับนายกแพทองธาร ก็ขอเล่าให้ฟังแบบสบาย ๆ 

ก่อนว่าท าไมถึงท ารายการนี้ขึ้นมา แล้วก็ท าไมถึงอยากให้พ่ีน้องประชาชนได้ฟังจากตัวดิฉันเองนะคะ รายการนี้ 

คิดกันกับทีมงานว่าต้องการจะท าให้รายการเป็นรายการที่พิเศษ  ส าหรับพ่ีน้องประชาชน  แล้วก็เป็นรูปแบบ

ของรายการที่ไม่ได้ท าที่ไหนมาก่อน ไม่เคยได้สัมภาษณ์แบบนี้ ไม่เคยได้นั่งพูดคุยแบบนี้ ถ้าใครได้รับชมรับฟัง

ในรายการนี้ก็ถือว่า Exclusive มาก ๆ  แล้วก็ในเรื่องของการท างานของรัฐบาลการท างานของตัวนายกเองจะ

น าเบื้องหลังมาเล่าให้ฟังว่าได้พบเจออะไรมาบ้าง แล้วจะได้พูดอธิบายถึงที่มาที่ไปของนโยบายหรือว่า process 

ขั้นตอนว่านโยบายแต่ละอันนั้น ถึงไหนแล้ว มาอัปเดตในรายการนี้ให้ฟังค่ะ 

 

เรื่องแรก  

ตั้ ง แ ต่ วั น ที่  1  ม ก ร า ค ม  3 0  บ า ท รั ก ษ า ทุ ก ที่  ค ร บ  7 7  จั ง ห วั ด ทั่ ว ไ ท ย แ ล้ ว  ก็ ดี ใ จ ม า ก  ๆ 

ที่ประชาชนไม่ต้องไปต่อคิวรอตั้งแต่ตี 5 เพ่ือเจอคุณหมอหรือรักษาแค่แบบ 15 นาที เสียดายเวลาทั้งวัน บาง

คนที่ท างานวันต่อวันที่ต้องเสียค่าแรงไป 1 วันไปเต็ม ๆ ซึ่งตอนนี้ได้ feedback กลับมาดีมาก ๆ  แล้วใครมี

ระบบตรงไหนที่ไม่ตอบสนองอย่างไรก็แจ้งมาทางรัฐบาลได้ หลังจากนั้นก็เป็นช่วงของวันเด็ก เป็นปีแรกของ

ดิฉันที่ได้มีโอกาสเจอเด็ก ๆ จากทั่วประเทศ น้อง ๆ น่ารักมากมาต่อคิวถ่ายเก้าอ้ีนายกกัน ก็เลยได้มีการ 

launch นโยบาย ODOS  ซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวดิฉันเองคิดว่ามีประโยชน์อย่างมากแล้วคิดว่าจริง ๆ อยากให้น้องทุก 

ๆ ที่ได้มีโอกาสได้เรียน ในทีมงานได้คุยกันว่าตอนสมัยไทยรักไทยเคยท าเรื่องของหนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน ก็รู้สึกว่า

โอเค ลองดูสิว่าเราจะสามารถดูงบประมาณ ดูอะไร แล้วขยายได้แค่ไหน   

 



11 มกราคม 2568 คิกออฟ ‘หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน การศึกษาภาคฤดูร้อน’ One district One Summer 

Camp  

ตอนเด็ก ๆ เคยมีโอกาสได้ไป Summer Camp แล้วก็รู้สึกจริง ๆ ว่า พอเราไปเราเห็นอะไรที่ไม่เหมือนประเทศ

ของเรา ไปเห็นวัฒนธรรมของเขา ซึ่งรู้สึกว่ามันคือโอกาส กลับมาเรามีเรื่องคุยกับเพ่ือน เราเห็นอะไรอีก

มากมาย  แต่ดิฉันมองศักยภาพน้อง ๆ มากกว่านั้น มากกว่าที่เห็นตัวเอง  คิดว่าน้อง ๆ ที่อยู่ในประเทศไทย

ท างานหนักตั้งแต่อายุน้อย ๆ ถ้ามีโอกาสได้ไปเรียนเมืองนอก แล้วได้ไปเห็น ต้องสามารถเอาความรู้กลับไปท า

อะไรได้อีกมากแน่นอน แล้วคิดว่าไม่ได้อยากแค่ว่าให้เด็กเรียนตัวท็อป ๆ เท่านั้นไป เพราะเด็กที่เรียนกลาง ๆ 

ตั้งใจเรียนแต่ว่าเขาไม่เรียนท็อป เหมือนดิฉันไม่ได้เรียนท็อป ไม่ได้ ท็อป 5 ท็อป 10 อยู่กลาง ๆ ห้อง ไม่มี

โอกาสได้ไป ก็อยากให้ได้ไป summer Cam เพ่ือไปเปิดโอกาสตัวเองว่าใน 5 อาทิตย์ 6 อาทิตย์  ได้เห็น

อะไรบ้าง รู้สึกอะไรบ้าง เพราะว่าจริง ๆ ก็ไม่ใช่เสมอไปที่ว่าคนที่เรียนสูงเท่านั้น ที่จะสามารถพัฒนาองค์กร

หรือประเทศได้ ซึ่งรู้สึกว่าเราท าไมไม่เปิดโอกาสให้คนทั้ง 2 กลุ่มเพราะว่าถ้าเปิดโอกาสให้คนเรียนเก่งมาก ๆ 

คนที่แค่เรียนกลางไม่ใช่เรียนไม่เก่ง ก็ท้อใจ ว่าคงไม่ได้ไปแน่นอน ฉันไม่ติดท๊อป 10 ด้วยซ้ า อะไรอย่างเนี้ย ก็

อยากจะสร้างโอกาสตรงนี้ให้เพ่ิมมากขึ้น นี้ก็คือเบื้องหลังของที่มา รู้สึกว่าจริง ๆ อาจจะไม่ได้เห็นผลภายใน 1 

ปี แต่ว่าเห็นผลแน่นอนในอนาคต ซึ่งถ้าเราไม่คิดเว่าป็นอนาคต 10 ปี 20 ปี ก็จะไม่ทัน 

 

17 มกราคม 2568 เปิดโครงการ ‘บ้านเพื่อคนไทย’ สร้างโอกาสเข้าถึงท่ีอยู่อาศัยคุณภาพสูง  

บ้านเพ่ือคนไทย เรื่องนีได้รับการตอบรับดีมาก เราอยากให้คนที่มีศักยภาพในการท างานเ มีก าลังใจ มีที่อยู่ มี

ความภูมิใจเพ่ืออะไร รัฐบาลได้อะไรจากสิ่งนี้ รัฐบาลได้คนท่ีดีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เข้าใจง่าย ๆ เลย เรากลับบ้าน

ที่เป็นของเราเป็นสเปซของเรา เราจ่ายเงินมันได้ เพราะเราท างานมีเงินเดือน แล้วการจ่ายเงินไม่ได้แพงเกินไป 

เราจ่ายไหว นี่แหละคือความภูมิใจที่เราจ่ายที่แห่งนี้เอง แล้วก็ออกไปท างานอย่างสดชื่น รัฐบาลได้คนมี

ศักยภาพเพ่ิมขึ้นสุขภาพจิตดีขึ้นแข็งแรงขึ้นทั้งกายและใจ นี่คือสิ่งที่เห็นภาพนี้ไว้ แล้วก็คิดว่าบ้านเพ่ือคนไทย

เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ปัจจัย 4 ถ้าปัจจัย 4 เราไม่แน่นเราเองก็ไม่ไหวทุกคนเป็นเหมือนกันหมดไม่ว่าจะยากดีมีจน

อย่างไรปัจจัย 4 ไม่แน่นมันก็ไม่ไหว  

ท าไมถึงต้องใช้ตัว toilet ตัวโถส้วมเป็นไฟฟ้า เพราะว่าอีกหน่อยทุกอย่างก็จะเปลี่ยนเป็นระบบดิจิทัล ระบบ

อะไรอย่างนี้ทั้งหมด แล้วก็ให้คนมีความฝันว่าวันนึงฉันก็ท างานเก็บเงินแล้วก็จะซื้อบ้านหลังใหญ่ขึ้นได้อีก หรือ

ว่าได้ใช้ห้องน้ าแบบนี้ คือเป็นแรงบันดาลใจแรงผลักดันให้คนรู้สึกว่าสู้งานต่อ เพราะว่ากลับมาก็มีความสุขแล้ว 

อยากท างานให้ได้มากขึ้น เพ่ือจะได้เก็บเงินแล้วก็ซื้อในสิ่งที่ตัวเองฝันอะไรอย่างนี้  นี่ก็คือเบื้องหลังของการที่

อยากให้อยากให้คนไทยได้มีแรงบันดาลใจตรงนี้เยอะ ๆ 



 

23 มกราคม 2568 กฎหมายสมรสเท่าเทียม  

23 มกราคมคะ สมรสเท่าเทียม ดีใจมากเพราะว่าตั้งแต่ก่อนเข้าการเมือง ทราบเรื่องนี้มาตลอด ก่อนที่จะมีการ

เลือกตั้งเกิดขึ้นได้มีโอกาสได้คุยกับคนหลาย ๆ กลุ่ม จริงเป็นสิ่งที่การเมืองมีฝั่งมีฝ่ายแต่ว่าเรื่องนี้ค่อนข้างเห็น

ว่าทุกคนเห็นด้วยตรงกัน ที่อัดคลิปไปแล้วบอกว่าต้องขอบคุณทั้งหมด ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน สว. มาหมด เพราะ

จริง ๆ แล้วคือสิ่งที่สร้างโอกาสให้กับคนเช่นกัน สร้างความเท่าเทียม ไม่ต้องมาแบ่งแยกขีดเส้นอะไรที่มันไม่

จ าเป็น รัฐบาลสามารถใช้กฎหมายดูแลประชาชนทุก ๆ คนได้ อันนี้คือสิ่งที่ดีมาก ๆ แล้วก็แรงที่ผลักดันทุกแรง

ส าคัญมากต่อสู้มา 20 กว่าปี ถ้าไม่ใช้ทุกแรงไม่มีทางส าเร็จนะคะ เพราะฉะนั้นเป็นความภูมิใจของทุกคนค่ะ   

 

20 – 24 มกราคม 2568 เข้าร่วมการประชุม World Economic Forum Annual Meeting 2025 ณ 

เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส  

ก็อยากจะเล่าถึงในเรื่องของ WEF ที่ดาวอส แน่นอนผู้น าประเทศใหม่ก็ไป พอไปถึงก็รู้สึกจริง ๆ ว่า จริงแล้วไม่

ต้องแค่ผู้น าไปปีแรกนะ คิดเลยว่าปีหน้าก็จะไป เพราะรู้สึกว่าการมีต าแหน่ง Prime minister สามารถดึงความ

สนใจของคนได้จริง  ๆ เพราะว่าเป็นตัวจริงหรือสามารถตัดสินใจได้สามารถ push เรื่องต่าง ๆ ได้ เขาก็มาคุย

กับเราขอมาคุยกับเราด้วยซ้ านะคะแล้วก็ดีมาก ๆ รอบนี ้เพราะว่ามีรัฐมนตรีไปช่วยหลายคน เพราะฉะนั้น พอ

นั่งประชุมรวมปุ๊บ เรื่องนี้เก่ียวกับเกษตรเกษตรเชิญเลยค่ะ เรื่องนีเ้กี่ยวกับดีอีดีอีเชิญค่ะ คลัง ๆ ไป ต่างประเทศ

ไปค่ะ มันจบลงได้ใน Meeting นั้นในเวลา 4-5 วันนั้น รู้สึกว่าเวิร์กมาก แล้วก็รู้สึกว่าปีหน้าไปอีกแน่นอน จะไม่

ไปคนเดียวจะเอารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไปด้วย แต่ต้องวางธีมก่อน ปีหน้าจะโฟกัสเรื่องอะไร คือรายการเนี้ยเป็น

อันที่เขาจะบอกเลยว่าเทรนด์ของโลกก าลังไปทางไหน ประเทศแต่ละประเทศมุ่งที่อะไรเน้นอะไร เพราะฉะนั้น

เป็นการเซ็ตเทรนด์ของโลกเดือนมกราคมไง เซ็ตไว้เลยว่ามกราคมเนี่ย หลังจากท้ังปีถึงธันวาคม ทั่วโลกท าอะไร

กันบ้างเพราะฉะนั้นก็จะแพลนเรื่องนี้ ก็จะรู้ข่าวสารอยู่แล้ว แล้วก็จะแพลนเลยว่ากระทรวงไหนเกี่ยวข้องกับ

นโยบายในปีหน้า ก็จะไปกันตามนั้นเลยคิดว่าเวิร์ก ๆ จริง ๆ  อันนี้เป็นการหาเงินเข้าประเทศได้เยอะมากมาย 

แล้วก็ครั้งนี้ก็ท าส าเร็จไปก็คือเรื่อง FTA  การเซ็นสัญญาการค้าเสรี มันท าให้เปิดโอกาสมากอธิบายภาษาง่าย ๆ 

กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่จะมีกับประเทศนั้น ๆ Paper work ต่าง ๆ เอกสารน้อยลงไปมาก ๆ แล้วก็ท าให้เปิดโอกาส

ด้วยว่า สมมุติประเทศไทยอยากจะไปลงทุนที่นั่นบริษัทของใครก็ เราเซ็นสัญญาพวก FTA ต่าง ๆ กับประเทศ

ไหนบ้าง กฎเกณฑ์น้อยลง ท าให้เราง่ายต่อการลงทุนมากข้ึนง่ายต่อการติดต่อมากขึ้น นี้แหละคือโอกาสของคน

ไทยของ SME ด้วย ไม่ใช่แค่ของบริษัทใหญ่ ๆ SME ด้วย เชื่อในศักยภาพของคนไทยมาก ๆ แล้วก็ท าได้

แน่นอน 



ดาวอส จัดขึ้นทุกปี เดี๋ยวปีหน้าก็จะมีอะไรสนุก ๆ อีกแน่นอน ก็ได้คุยกับ Nestle รู้จักอยู่แล้วนะทุกคน Nestle 

Cocacola Bayer AstraZeneca  ส าคัญอันนี้คืออยากจะมาเล่าให้คนไทยฟังเพราะว่าวันที่ 2 ของการประชุม

จะมีในเรื่องของการจัดที่ตรงกลางเขาเรียกว่า Thailand Reception ต้องจองข้ามปี ซึ่งนายกเศรษฐาเป็นคน

จองไว้ตั้งแต่ตอนนั้นก็คือมองการณ์ไกล ซึ่งปีนี้ ตัวดิฉันเองก็ต้องมองต่อว่าจะเอาอะไรในปีหน้า แล้วพอจัด 

Thailand Reception ตรงกลางที่บอกไว้ ทั่วโลกชม พอจัดเสร็จมาจัดตรงกลางเป็นฮอลล์ ดิฉันเดินมาจากห้อง

นี้ได้กลิ่นอาหารของเรา รู้เลยคืออาหารไทย ได้กลิ่นแล้วก็หิวกันทุกคน แล้วเขาจะบอกว่าเวลามาปกติจะไม่มี

อาหารอร่อยทานเลยระหว่างกลางวัน วันนั้นก็คือเป็นไฮไลต์มาก ว่าทุกคนชอบอาหารไทยมาก CEO หลาย ๆ 

บริษัทมา มาชิมอาหารแล้วก็ชอบกันมาก แล้วก็ประธาน WEF เขาไปนั่งประชุมอยู่ข้างในตึก เค้าก็เดินออกมา

จากห้อง ได้กลิ่นอาหารไทย เขาก็รีบเดินมาปรากฏว่าอาหารหมดแล้ว ที่ตลกคือดิฉันยืนอยู่ตรงนั้น แล้วเชฟชุม

พล ก าลังตักต้มย ากุ้งอยู่ ตัก ๆ เสร็จ พนักงานเดินออกมาว่า you จานหมดแล้ว ใช้จานของ WEF ไปหมดแล้ว 

เชฟชุมพลเค้าอุตส่าห์แบบว่าปรุงเพ่ิมให้ เพราะว่าคนยังอยากทานอยู่ ปรากฏว่าหมดไม่ทันเลย แล้วก็อยากแชร์

อีกเรื่องก็คือไปเดินซูเปอร์มาเก็ตที่ดาวอสช่วงเวลาที่รอเพราะว่าดาวอสเป็นเมืองเล็ก ๆ เมืองสกี แต่รถติดมาก

เพราะว่าทุกคนทั้งโลก ไปที่นี่ ณ เวลานี้ ระหว่างวันที่มีเวลาว่าง มีโอกาสได้ไปเดินซูเปอร์ ได้เห็น ingredients 

ของไทยไปขายอยู่ในซเูปอร์ของดาวอส ซึ่งก็เป็นเรื่องน่าภูมิใจมาก ๆ  

 

ติดตามและสั่งการ ‘แก้ฝุ่น PM 2.5 ’ ยกเป็นวาระแห่งอาเซียน  

วันที่ 20-24 ที่ไป world economic forum ตอนนั้นก็ดูข้อมูลของจีสด้า ข้อมูลต่าง ๆ ว่าจะมีฝุ่นเข้ามาใน

ประเทศไทยมี prediction อยู่แล้ว ซึ่งก็เป็นห่วง รีบเรียกทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาประชุมก่อนวันเดินทาง 

และประชุมก็คือแน่นมาก แต่ว่าขอแทรกเรื่องฝุ่นได้ก าชับทุกกระทรวงว่าอย่าลืมท ากฎอย่างเคร่งครัด ได้สั่งการ

ทุกกระทรวงเน้นย้ าว่าอะไรที่จะท าให้เกิดฝุ่นมากขึ้น ก็ขอให้ท ามาตรการนั้นให้เข้มข้น จะได้ช่วยบรรเทาเรื่อง

ฝุ่นให้มากที่สุด มีการสั่งการไปเรียบร้อย แต่ว่าแน่นอน พอเมื่อไปถึงฝุ่นในประเทศไทยเกินค่ามาตรฐาน ทุกคน

เกิดอาการที่ไม่แฮปปี้ ตัวดิฉันเองก็ไม่แฮปปี้เพราะว่าลูกเล็ก 2 คนอยู่บ้าน หลาน ๆ อีกเต็มบ้าน ไปโรงเรียน

ไม่ได้ ก็ต้องหยุดเรียน รัฐบาลทุกกระทรวงเต็มที่ ท าทุกวิถีทางไม่ว่าจะเป็นกระทรวงอุตฯ ที่เปลี่ยนใบอ้อยให้

มูลค่ามากขึ้น เพ่ือทีจ่ะได้ไม่ต้องเผา จงูใจให้เกษตรกรได้มีสิทธิ์ในการเอาใบอ้อยไปขาย กระทรวงเกษตรก็บอก

กับเกษตรกรเลยว่าไม่เผา มีเครื่องไถกลบ เห็นใจเกษตรกรอย่างซังข้าวโพดยังไม่ได้กลบไม่ได้ไถกลบมันใหญ่มัน

เยอะแบบเท่าห้องนี้ใหญ่กว่าห้องนี้ เท่าท่ีเห็นคือมันเยอะมาก ๆ  แล้วการที่ใช้ไม้ขีดก้านเดียวเร็วกว่าอยู่แล้วเรา

ก็ทราบ แต่ถามว่าท ายังไงล่ะที่จะท าให้เขาไม่ใช้ ไม้ขีดก้านเดียว แล้วเกิดสะสมเรื่องฝุ่นเข้ามา รัฐบาลก็คอยหา

ทางออกให้ไม่ว่าจะเป็นไถกลบรับซื้อต่าง ๆ ซึ่งการเผาถามว่ามีอยู่ไหม มีอยู่แน่นอนแต่ว่าลดน้อยลงอย่างมาก 

อย่างนโยบายของคมนาคมที่ออกมาในเรื่องของให้ใช้รถไฟฟ้าฟรีในกรุงเทพฯ สามารถลดจ านวนของรถยนต์ได้ 



500,000 คันต่อวัน เพราะฉะนั้นช่วงนี้กรุงเทพฯ รู้สึกว่ารถไม่ค่อยติดก็เป็นเพราะมาตรการนี้ แล้วก็ลดควันลง

ได้เยอะ ซึ่งดิฉันได้เช็กกับทางจิสด้าตลอดว่าตรง hot spot ที่ดูเป็นยังไงบ้าง ซึ่งตรงฝุ่นของข้างบนลดน้อยลง

อย่างเยอะมาก กระจายทั่ว ไม่ได้เป็นก้อน ๆ เหมือนเดิมช่วงที่ขึ้นสีม่วงในแอปเรานั้น อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประเทศ

เราเริ่มท าตั้งแต่ดิฉันรับต าแหน่ง  เขาพูดอยู่แล้วปัญหาที่จะมาแน่ ๆ คือฝุ่นใช่ไหมทุกคนก็ทราบอยู่แล้วว่าฝุ่น

ต้องมา เพราะฉะนั้นรัฐบาลก็เช่นกัน เตรียมการตั้งแตต่อนนั้น  

เรื่องของฝุ่น PM 2.5  ไม่ใช่แค่วาระของประเทศไม่ใช่วาระแห่งชาติ เป็นวาระแห่งอาเซียนเพราะว่าเราจะต้อง

ร่วมมือกัน เราไม่ได้บอกว่าเป็นฝุ่นเยอะเพราะใครเพราะใคร ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเราอยู่แล้ว ส่วนหนึ่งก็เป็น

เพราะเขาเช่นกัน เป็นเรื่องที่ไม่โทษกันเราแต่ต้องช่วยกัน เรื่องของระหว่างประเทศอยากบอกประชาชนตรงนี้

เลยว่าการที่ติดต่อระหว่างประเทศ ติดต่อเป็นทางการ ต้องมีล าดับขั้น รัฐมนตรีต่างประเทศคุยกับรัฐมนตรี

ต่างประเทศก่อน ชั้นนี้คุยกับชั้นนี้ก่อน ระเบียบเป็นแบบนี้ เพราะฉะนั้น ตอนนี้รัฐมนตรีต่างประเทศคุยกันทุก 

ๆ ประเทศในอาเซียน เพ่ือขอความร่วมมือในเรื่องนี้  จริง ๆ แล้วท่านรัฐมนตรีมี Connection ที่ดีมี

ความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐมนตรีต่างประเทศในอาเซียนอยู่แล้ว และแน่นอน Connection ส่วนตัวส าคัญมาก

เช่นกัน เพราะส่วนตัวคืออะไร ส่วนตัวคือว่าไม่ต้องผ่าน protocol พวกนี้เลย ดิฉันคุยกับผู้น าประเทศเลย ซึ่ง

จะเป็นทางการหรือไม่ ก็แล้วแต่หัวข้อนั้น บางทีเรื่องที่มันวิกฤติหรืออะไรขึ้นมา มันก็ช่วยกันได้ในเรื่องแบบนี้ 

ซึ่งอย่าไปคิดในภาพว่าทุกอย่างมันไกลตัวเรามากเลย จริง ๆ เราคิดแค่เหมือนกับของเรากับเพ่ือนเรา ถ้าเรา

บอกเพ่ือนเราว่าขออันนี้อันนั้นได้ไหม เพ่ือนเราไม่เห็นปัญหาก็ให้ ถูกไหมคะ  ซึ่งอันนี้แค่เป็นหัวข้อเรื่องของ

ประเทศ ก็ประมาณนี้  

 

27 มกราคม 2568 กดปุ่มโอนเงินหม่ืนเฟส 2 ให้ผู้สูงอายุ 3 ล้านคน    

วันที่ 27 มกราคมที่ผ่านมา มีการด าเนินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเฟส 2 ก็คือเงินหมื่นนี่เองที่ทุกคนเรียกกัน

แบบนี้  แจกเงินหมื่นให้กับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 3 ล้านคน 30,000 ล้านบาท จริงทุกคนทราบดีเทล ว่าแจก

อะไรยังไง แต่ว่าทุกครั้งที่เห็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายนี้ ก็รู้สึกดีใจมาก ๆ รู้สึกว่าชอบที่บางเรื่องเราก็นึก

ไมถ่ึง เขาไปต่อยอดท านั่นท านี่ คือเราทราบแล้วว่าเอาเงินรวมกันไปต่อยอด แต่ว่ากิจกรรมที่เขาท าเป็นสิ่งที่เรา

ประทับใจมากกว่า เพราะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทราบมาก่อน แล้วพอทราบรู้สึกว่าแบบซึ้งใจ วันนั้นก็เลยหันไป

ถามกระทรวงการคลัง อันนี้แบบไม่รู้เขาตัดไลฟ์ไปรึยัง หันไปพูดกับท่านพิชัย ท่านรองนายกฯ และก็ทาง

รัฐมนตรีช่วย รัฐมนตรีหนิง รัฐมนตรีตรีอ๊อฟ ก็ไปพูดกับเขาว่าอย่าลืมภูมิใจในตัวเองด้วยนะ ที่ผลักดันนโยบาย

นี้จนส าเร็จ แต่ว่าเรารู้สึกว่านโยบายนี้ พรรคเพื่อไทยก็คือผลักดันเรื่องนี้มาตลอด แล้วก็สุดท้ายคนท่ีลงดีเทลท า

เรื่องนี้ทุกอย่างคือกระทรวงการคลัง ซึ่งก็คือเยี่ยม ๆ เฟส 3 มาแนค่่ะ เฟส 3 มาแน่นอนแต่กี่โมงเดี๋ยว ๆ รอคลัง

แถลง ฤกษ์งามยามดอียู่ทีค่ลัง   



28 มกราคม 2568 ครม. ผ่านร่าง พ.ร.ก. ปราบอาชญากรรมเทคโนโลยี 

และในวันที่ 28 นะคะ ครม. ก็ได้อนุมัติเรื่อง พ.ร.ก.อาชญากรรมไซเบอร์ค่ะ เพราะเรื่องนี้จริงจังมาก แล้วก็จริง 

ๆ  อาเซียนทั้งหมดเห็นเรื่องนี้ส าคัญมาก จริงแล้วเนี้ย สามารถมีสิทธิ์จับด้วย คนที่มาตั้งแต่เสาอากาศมาตั้ง

อะไรไว้ หรือว่าดักอยู่ในเขตแดนเพ่ือที่จะดึงสัญญาณมือถือของคนไทย เพ่ือจะเอาเบอร์เหล่านั้นไปนะคะ แล้วก็

บางทีก็ไปท าเป็นบัญชีม้า เป็นเบอร์ไทยแต่เอาไปไว้ใช้ที่ประเทศอ่ืน แล้วก็โทรกลับเข้ามาหลอกว่าเป็นคนไทย 

ซึ่งเราจะตั้ง พ.ร.ก. นี้ขึ้นมา เพ่ือจะเป็นการเคลียร์เรื่องนี้ให้หมด จากบทลงโทษทั้งหมด คือสิ่งที่จะเกิดขึ้น 

เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่จ าเป็นมาก เพราะว่าตอนแรกเขาพูดว่าท าไมไม่รอออกเป็น พ.ร.บ. เรื่องนี้มันรอไม่ได้ คน

หมดตัวกับเรื่องนี้เยอะ บางคนร้องห่มร้องไห้ บางคนถึงขนาดต้องจบชีวิต คือเข้าใจเลยว่า เงินเก็บมาทั้งชีวิต 

เหลือศูนย์จะไหวยังไง ไปต่ออย่างไรเหลือศูนย์ ซ่ึงคือเรื่องท่ีจ าเป็น และก็เร่งด่วนมาก ๆ เพราะฉะนั้น เราก็เลย

คุยกันในคณะรัฐมนตรี แล้วก็ออกมาเป็น พ.ร.ก. รีบใช้เลยเรื่องนี้ เพราะว่าถ้ าต้องรอออกเป็น พ.ร.บ. ใช้

เวลานานมาก ซึ่ง พ.ร.ก. เราก็ผ่าน ครม. และก็ใช้ได้เลยนะคะ คือสิ่งที่รัฐบาลมองเห็นว่าจ าเป็นมาก ทุกคน

ทราบอยู่แล้ว โดนหลอกกันทั่วทุกถิ่นฐาน ต้องจัดการเรื่องนี้จริง ๆ เรื่องเบอร์โทรศัพท์มากมายต่าง ๆ เขาก็แค่

จ่ายเงินค่าซิมแล้วก็ใช้ได้เลย พ.ร.ก. จะท าให้ทั้งธนาคาร แล้วก็เจ้าของกิจการมือถือ มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนี้ 

เพ่ือที่จะให้ตัดวงจรนี้ให้เด็ดขาดจริง ๆ ก็เป็นสิ่งจ าเป็นมาก    

 

อะไรคือก าลังใจของท่านนายกฯ ในทุก ๆ วัน  

มีหัวใจนะ ถ้าโดนว่าโดนอะไรเสียใจแน่นอนนะคะ เสียใจรู้สึกแน่นอน แต่จมไม่ได้ เพราะว่างานเราอยู่เยอะมาก

โดนว่านาทีนี้นาทีหน้าต้องไปประชุมแล้ว จริงแล้วพยายามมองว่าหัวข้อไหนที่เขาว่า เช่น ประชาชนไม่พอใจ

เรื่องการจัดการเรื่องนั้นเรื่องนี้ โอเคกลับมานึกละยังไง เรียกทีมคุยเรียกกระทรวงคุย จัดการจัดการอย่างนี้

อย่างนี้ อันนี้ยังไม่เข้มข้นพออันนี้ยังไม่พอจัดการท าไป แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่ไม่จ าเป็นเช่น เสื้อผ้าหน้าผมการ

แต่งตัวทีถู่ก bully มาโดยตลอดนะคะ ก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็เวลาที่นโยบายต่าง ๆ ท าส าเร็จค่ะ ถามว่าความ

ภูมิใจในความส าเร็จมันเป็นยังไง ความภูมิใจของดิฉันคือประชาชน ประชาชนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ แฮปปี้มาก 

ๆ กับนโยบายที่ได้ไป ชีวิตมันดีขึ้นเลย จากสิ่งที่นโยบายมันส าเร็จ แบบว่าขอบคุณรัฐบาล ขอบคุณนายก ได้เงิน

หมื่นไปต่อยอด เปิดร้านเปิดขายไก่ย่างได้เยอะขึ้น ได้เงินกลับมาเยอะขึ้น โอ้โหวันนี้ ตลาดขายของหมดเกลี้ยง

ไม่เหลือเลย วันนี้มีแต่คนเข้ามาจับจ่ายใช้สอย คนซื้อก็ดีใจคนขายก็ดีใจหรือว่าขอบคุณมากเลย 30 บาทเปลี่ยน

ชีวิต ขอบคุณมากส าหรับอันนี้อันนั้น มันเติมเต็มแล้วมันรู้สึกว่าฉันก็จะแต่งตัวแบบนี้แหละไปท างานแบบนี้ให้

ประชาชนมีความสุข ก็นี่เป็นฉัน ก็อย่างนั้นนะคะ  

 



ท้ายรายการ  

ก็จะด าเนินรายการมาถึงท้ายรายการแล้วนะคะ ก็หวังว่าพ่ีน้องประชาชนคงจะได้ยินได้ฟังอะไรที่เป็นความรู้

หรือเป็นแรงบันดาลใจ หรือเป็นความ Entertain สนุกสนานจากรายการนี้  โดยดิฉันเอง ก็หวังว่าจะเป็น

ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะ แล้วก็แน่นอนว่าเดือนหน้าพบกันใหม่ค่ะ ก็จะเล่าให้ฟังของเดือนที่ผ่านมาว่าเกิด

อะไรบ้างมา Recap ทั้งหมดให้ฟังแบบนี้ ก็หวังว่าจะได้เข้าใจส่งใจถึงใจกันว่า ใจนายกรัฐมนตรีจริง ๆ คิดอะไร 

กับพ่ีน้องประชาชนบ้าง แล้วก็อยากเล่าอะไรให้พ่ีน้องประชาชนฟังบ้าง อย่างไงก็ตามก็ฝากติดตามด้วยนะคะ 

นักจัดรายการมือใหม่ ก็ฝากตัวคะ ขอบคุณค่ะ 
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